




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

4 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>กรมแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง สร. 11 ตำแหน่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, การเงินธนาคาร, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, บ้านเมือง, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, tnn, trueid, hebangkokinsight, thejournalistclub, thebetter, isranews, sanook, newtv, mcot, hfocus, thecoverage, pptv)</p> <p>- กรม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของสร. ดังนี้ 1.นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค 2.พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ 3.นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สร. ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต 4.นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สร. ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5.นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สร. ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 6.นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สร.ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ออ. 7.พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการ ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย 8.นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการ ไปดำรงตำแหน่งรองปลัด สร. 9.นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการ ไปดำรงตำแหน่งรองปลัด สร. 10.นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ ไปดำรงตำแหน่งรองปลัด สร. และ 11.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ไปดำรงตำแหน่งรองปลัด สร.</p>	
<p>นโยบาย รมว.สร.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สำนักข่าวหัวเขียว</p> <p>- นโยบายใดที่ทำได้ทันที ต้องเห็นผลทันตาตามที่สัญญากับประชาชน นโยบายเร่งด่วน 100 วัน ก็ต้องเห็นผลภายใน 100 วัน จับตามนโยบาย 50 เขต 50 รพ. ของ รมว.สร. เริ่มนำร่องเขตตอนเมืองแห่งแรก หากสำเร็จภายใน 100 วัน จะเร่งให้มี รพ.ครบทั้ง 50 เขต แต่จะเสร็จภายใน 4 ปีหรือไม่ อยู่ที่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ สร.ดำเนินการ</p>	
<p>ปัญหาเด็กเกิดน้อย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ เดินหน้าชน</p> <p>- ทวงถามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเด็กเกิดน้อย ซึ่ง รมว.สร. ให้ความสำคัญกับนโยบายปัญหาสังคมผู้สูงอายุ และอัตราเด็กเกิดใหม่น้อยลง ว่าจะยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างไร อยากเห็นนโยบายเป็นรูปธรรม</p>	
<p>ปัญหายาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ สถานการณ์ร้อน</p> <p>- ปัจจุบันยาเสพติดเป็นปัญหาสังคมมาก การทำงานแบบบูรณาการ ทั้งฝ่ายกระทรวง ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ล่าสุด สร.-ยธ.วางแนวทางการทำงานต้องมีแผนปฏิบัติชัดเจนใน 100 วัน ทั้งนี้ รมว.สร. กำลังออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดการถือครองยาเสพติดว่าต้องถือครองกี่เม็ดจึงจะเป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการบำบัดโดยสมัครใจ และในปัจจุบันมีการใช้ยาเสพติดเพื่อกระตุ้นอารมณ์เพื่อมีเพศสัมพันธ์ (chemsex) มากขึ้น เพื่อหาหุ่นดี “โฮ” (เสพยาและมีเพศสัมพันธ์กัน) ในทวิตเตอร์ เสนอ สร. ให้พิจารณาหาหน่วยงานเข้ามาช่วยมอนิเตอร์เรื่องโฮด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นโยบายกัญชาเสรีจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน รัฐบาลนี้ประกาศว่าจะจัดการใช้กัญชาเพื่อสันติภาพให้หมดไปภายใน 6 เดือน แต่จะใช้เพื่อทางการแพทย์ต่อไป และอาจประกาศปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ มีเสียงเรียกร้องจากเครือข่ายอนาคตกัญชาให้รับฟังความเห็นของทุกฝ่าย ไม่ใช่ฟังเสียง รมว.สร.ที่มาจากพรรคเพื่อไทยฝ่ายเดียว ขอให้ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบระหว่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และกัญชา ว่าสิ่งใดร้ายแรงกว่ากัน แต่วงการแพทย์ยืนยันว่ากัญชาทำลายสมองแน่นอน</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, สยามรัฐ, siameagle, thaisaeree, pandinthaipost, INN, puthainews)</p> <p>- นายวิจิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีรับรายงานตัวพยาบาลและจนท.สาธารณสุขที่ได้ยื่นแสดงความประสงค์ขอถ่ายโอนมาสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ประจำปี งบประมาณ. 2567 จำนวน 103 ราย ซึ่งมี รพ.สต.ที่ได้รับอนุมัติการถ่ายโอนให้มาสังกัด อบจ.จำนวน 4 รพ.สต.</p> <p>-นายเกียรติคุณ ทวี ประธานชมรม รพ.สต. (ประเทศไทย) จ.ศรีสะเกษ กล่าวขอบคุณ รมว.สร.และนายก อบจ. ศรีสะเกษ ที่สนับสนุนให้มีการถ่ายโอน รพ.สต.และข้าราชการไปสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ แม้จะมี รพ.สต.ถ่ายโอนมาเพียง 4 รพ.สต. มีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถ่ายโอนมา 103 คน ซึ่งจะทำให้แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรใน รพ.สต.ได้เป็นอย่างดี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) เว็บไซต์ Chiangmainews</p> <p>-นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. กล่าวถึงสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 19 ก.ย. 2566 มีรายงานผู้ป่วย 185,216 ราย เสียชีวิต 4 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็กจนถึงเด็กวัยเรียน กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด ได้แก่ อายุ 10-14 ปี รองลงมา เด็กแรกเกิด – 4 ปี และอายุ 7-9 ปี ตามลำดับ</p>	-
<p>ยาโอเซลทามิเวียร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Matichon, Hfocus)</p> <p>-กรมการแพทย์ เผยแพร่คำแนะนำการรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง เป็นครั้งที่ 4 เน้นกลุ่มผู้ป่วยที่มีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับไอ/เจ็บคอ/อาจมีอาการอื่นๆ แนะนำให้ยาต้านไวรัสเริ่มยาเร็วที่สุดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อโรครุนแรง ส่วนผู้ป่วยที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงต่อโรครุนแรงให้รักษาตามอาการ อาจพิจารณาให้ยาต้านไวรัส พร้อมระบุแนวทางการรักษาเฉพาะโดยให้ยาต้านไวรัส โดยยาอันดับแรกคือ โอเซลทามิเวียร์ และยาอันดับรองคือ ยาฟาวิพิราเวียร์ ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยาอันดับแรกได้ เฉพาะในกรณีที่เป็นไข้หวัดใหญ่อาการไม่รุนแรงเท่านั้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, ผู้จัดการออนไลน์, ThaiPBS)</p> <p>-พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.อก. กล่าวว่า อก.ได้เร่งการกระจายยาโอเซลทามิเวียร์ไปยังสถานพยาบาลทั่วประเทศ โดยเฉพาะโอเซลทามิเวียร์สำหรับเด็กเล็กขนาด 30 มก. คาดว่าจะทยอยส่งได้ทุกพื้นที่ในช่วงปลายวันที่ 3 ต.ค. 66 ส่วนยาสำหรับเด็กโต ขนาด 45 มก. คาดว่าจะส่งมอบยาได้ภายในวันที่ 8 ต.ค.นี้ สำหรับยาผู้ใหญ่ขนาด 75 มิลลิกรัมจะจัดส่งเช่นกัน ซึ่งความต้องการยาโอเซลทามิเวียร์จะค่อยๆคลี่คลาย เมื่อสปสข.มีมติให้ยาฟาวิพิราเวียร์ใช้ในการรักษาไข้หวัดใหญ่ได้ โดยคณะอนุกรรมการฯ บัญชียาหลักจะมีการหารือกันในวันที่ 3 ต.ค.นี้</p>	-
<p>ฝีดาษลิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์ บทความพิเศษ</p> <p>-การกลับมาของโรคฝีดาษลิงในประเทศไทย เป็นสัญญาณหรือเครื่องเตือนใจว่าโรคติดต่ออุบัติใหม่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายที่สำคัญในโลกที่เชื่อมโยงถึงกัน ประเทศไทยต้องร่วมมือกับประชาคมโลกและดำเนินการทันทีเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคและป้องกันการระบาดใหญ่ ความตระหนักรู้ด้านสาธารณสุข การเฝ้าระวัง และการแทรกแซง เป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติซ้ำ ถึงเวลาที่จะจัดการกับการกลับมาของโรคฝีดาษลิง เพื่อปกป้องทั้งคนไทยและประชากรโลก</p>	-
<p>หลักสูตรครูฝึกนักระบาดวิทยาภาคสนาม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค หรือผู้บริหารจากศูนย์ป้องกันควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา ในประเด็นการเสริมสร้างศักยภาพนักระบาดวิทยาภาคสนามของภูมิภาคอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลักสูตรครูฝึกนักระบาดวิทยาภาคสนามในภูมิภาคอาเซียน ตามแผนการสร้างความเข้มแข็งในการผลิตนักระบาดมืออาชีพให้กับประเทศสมาชิกภายใต้กิจกรรมของศูนย์รับมือกับภาวะฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ในอาเซียน หรือ ACPHEED เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพ</p>	-
<p>อย.เตือนอย่าใช้ชุดตรวจโควิด 19 หมดยุค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, Radio-สวท., sondhitalk, ch7, hfocus)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ว่า องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (US FDA) ได้ขยายวันหมดอายุของชุดตรวจโควิด 19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก US FDA ว่า เครื่องมือแพทย์ต่างๆ รวมถึงชุดตรวจ ATK ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของแต่ละประเทศ จะกำหนดให้ผู้ผลิตแสดงวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ไว้ การขยายวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตต้องยื่นข้อมูลการศึกษาความคงตัว เพื่อใช้กำหนดอายุการใช้งานหรือวันหมดอายุ ที่ต้องการขยายจากเดิมนั้นก่อนที่จะมีการให้คำแนะนำในการขยายวันหมดอายุ ทั้งนี้ การใช้งานชุดตรวจทางการแพทย์ต่างๆ ควรได้รับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสม ลดโอกาสคลาดเคลื่อนการแปลผลการทดสอบ</p>	-
<p>อย.ยืนยันเส้นก๋วยเตี๋ยวปลอดภัยหากใส่สารกันบูดพอเหมาะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ผจก., mcot, thebangkokinsight, amarin)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า จากกรณีที่มีการโพสต์ 3 เส้นก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงอันตราย ไม่ควรทานบ่อย โดยมีผลสำรวจของสถาบันอาหารที่พบว่า เส้นเล็ก เส้นหมี่ และเส้นใหญ่ พบสารกันบูดมากที่สุด นั้น การใช้วัตถุกันเสียที่อนุญาตให้ใช้ในอาหารประเภทเส้น ได้แก่ กรดเบนโซอิกหรือกรดซอร์บิก หากไม่เกินปริมาณที่อนุญาต ยังคงมีความปลอดภัย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทั้งนี้ อย. มีการเฝ้าระวังเส้นก๋วยเตี๋ยว และอาหารประเภทเส้น เช่น ขนมจีน บะหมี่ เกี๊ยว สปาเก็ตตี้ ที่จำหน่ายในท้องตลาดมาตลอด โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 พบไม่ผ่านมาตรฐานเพียง 9 ตัวอย่าง ซึ่งผู้ผลิต และผู้จำหน่าย ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว มีโทษทั้งจำทั้งปรับ</p>	
<p>เหตุการณ์ยั้งที่ห้างพารากอน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., เดลินิวส์, mcot, hfocus)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงเหตุการณ์ยั้งที่ห้างพารากอนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตว่า ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสีย และขอให้ระมัดระวังไม่ส่งต่อภาพ คลิปวิดีโอ เหตุการณ์ความรุนแรง สภาพการบาดเจ็บ สภาพผู้เสียชีวิต อาจทำให้เกิดภาพติดตาของผู้ที่ได้รับข่าวสาร ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น กลุ่มญาติกลุ่มผู้สูญเสีย และเป็นการไม่ให้เกียรติผู้สูญเสีย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแชนนัล, bugaboo, ch7, thaipbs)</p> <p>- พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต เผยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รายละเอียดเกี่ยวกับเยาวชนผู้ก่อเหตุ ไม่อยากให้สังคมด่วนสรุปและตัดสิน แต่เหตุการณ์ครั้งนี้มีความรุนแรงเกิดขึ้น สิ่งที่สังคมทำได้คือการไม่ส่งต่อความรุนแรง ทั้งภาพและข้อความต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง เกิด Hate speech (การใช้ถ้อยคำรุนแรงตำหนิ) หรือการเลียนแบบพฤติกรรม เพราะจะยิ่งกระตุ้นอารมณ์ของคนในสังคมให้มากขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.กัมปนาท ตันสกลบุตรกุล จิตแพทย์ชื่อดัง โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า ไม่ควรรีบิวิเคราะห์ และขอความร่วมมือในการ Comment อย่ารีบตัดสินหรือก่นด่า ขอให้ติดตามข่าวอย่างละเอียดและดูแนวทางของการตรวจสอบจากหน่วยราชการ การใช้ความรุนแรงในสังคมอาจจะไม่ได้มาจากการเสพสื่ออย่างเดียว และสิ่งที่ต้องระวังคือความเจ็บป่วยหรือโรคทางจิตเวชของเด็ก หรือการใช้สารเสพติดต่างๆ รวมทั้งการไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อาจจะนำมาซึ่งอาการเจ็บป่วยซ้ำอีก และถ้ามีการเจ็บป่วยซ้ำๆบ่อยๆก็จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงหรือการก่อคดีได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>- จากกรณีเกิดเหตุกราดยิง เพจ กรมสุขภาพจิต ได้โพสต์ข้อความ หยุดส่งต่อภาพความรุนแรง ขอความร่วมมือประชาชน "ไม่เผยแพร่ ไม่ส่งต่อ"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยนิวส์, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, ch7, nation, thethaiger, tnews, js100, workpointtoday, amarin, ch8)</p> <p>- พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ ได้คุมตัวผู้ก่อเหตุไปที่ สน.ปทุมวัน เข้าห้องสอบสวนเด็ก และมีสทวิชาชีพในการสอบสวนด้วย โดยผู้ก่อเหตุเหมือนมีอาการทางจิตเวช รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ราชวิถี แล้วไม่ได้ทานยา แล้วเกิดความรูสึกว่ามีคนสั่งให้ยิง โดยผู้ก่อเหตุยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง มีอาการเบลอ ๆ และมีการเล่นเกมด้วย</p>	
<p>ความเห็นต่างทางการเมือง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต เผยกรณีคลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ ถูกชายไทยในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ประเทศไอซ์แลนด์ ไล่ออกจากร้าน อ้างเหตุผลว่าไม่ขอต้อนรับ ว่าการแสดงออกทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตย แต่ต้องเคารพในความเห็นต่างของแต่ละฝ่าย</p>	
<p>ส่งต่อ น้องอุ้ม พยาบาลวิชาชีพ พักฟื้นรพ.อัมผาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, CH7)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดี กรมการแพทย์ พร้อมด้วยพญ.ภัทรา อังสุวรรณ ผอ.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และรพ.ราชวิถี ส่งต่อ น้องอุ้ม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พักฟื้นที่รพ.อัมผาง เมื่อวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา หลังรักษาตัวมานานประมาณ 1 ปี</p>	
<p>ชื่นชม นพ.สสจ.สุพรรณบุรี ช่วยคนเจ็บประสบอุบัติเหตุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>- นพ.รัฐพล เวทสรณสุธี สสจ.สุพรรณบุรี ร่วมช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ชายอายุประมาณ 70 ปี จากประสบอุบัติเหตุบนถนนสายดอนเจดีย์-ศรีประจันต์ บริเวณสะพานดำ แยกวัดลาดสิงห์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ขณะเดินทางกลับจากราชการที่ อ.ดอนเจดีย์</p>	
<p>กทม.เตรียมพร้อมส่งต่อข้อมูล 1669 ให้ 191</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์)</p> <p>- น.ส.ทิวดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการ กทม. เปิดเผยถึงกรณี สพฉ. มีแนวคิดบูรรวมหมายเลขฉุกเฉิน 1669 ไปใช้หมายเลขฉุกเฉิน 191 ว่า กทม.เตรียมความพร้อมที่จะรับการส่งต่อข้อมูล ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมช่องทางและวางแนวทางใน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การรับและส่งต่อข้อมูลให้รวดเร็ว ไม่ตกหล่นและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้การบริการประชาชน และการบริหารเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	
<p>ตั้ง กก.อำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ร.10 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Mgonline, isranews, แนวนหน้า) -นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และได้ตั้ง กก.อำนวยการฯ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ และแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ อีก 7 คณะ เพื่อให้การดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศ</p>	-
<p>ระดับน้ำเขื่อนลำปาวเริ่มลดสสจ.เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ : (Siamrath, Mcot) -นพ.พรพัฒน์ ภูนาภรณ์ รองนายแพทย์ สสจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สสจ. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้านท่าสีดา ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมสนับสนุน ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แก่ รพ.และสสอ.ที่ได้รับผลกระทบ จัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ จ่ายยารักษาเบื้องต้น เยี่ยมดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพในช่วงที่เกิดน้ำท่วม</p>	-